



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ของบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง วิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหน้า ๕
๒. ตำแหน่ง วิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ในหน้า ๑๕
๓. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา ในหน้า ๑๘
๔. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษานักศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ในหน้า ๒๐ - ๒๑

ดังนั้น จึงให้ใช้บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้แทน

สังกัด/ตำแหน่ง	วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือธุรกิจการเกษตร	๑
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา	๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ระดับปริญญาเอก (สาขาบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา) ๓. หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	๑
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาในโรงเรียน จิตวิทยาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ๒. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	๑
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี	๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรือบริหารธุรกิจ ๒. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word	๑

สังกัด/ตำแหน่ง	วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตรา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานสหกิจการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ และสหกิจศึกษา ๓. มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำโครงการได้เป็นอย่างดี ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	๑
งานทะเบียนและประมวลผล นักวิชาการศึกษา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	๑
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ นักวิชาการศึกษา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี	๑
จำนวน		๓

อนึ่ง ให้ยกเลิกข้อความใด ๆ ที่ขัดแย้งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายฯ ดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี